

นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง	วันที่มีผลบังคับ: 1 เมษายน 2568
	ปรับปรุงครั้งที่: 0
หน่วยงาน: ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	หมายเลขเอกสาร :CG & Risk/01

นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทฯ จึงมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ การได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ เคารพต่อรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางความเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้

คำนิยาม

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น อาทิ ทรัพย์สิน การใช้อำนาจหน้าที่ สิทธิประโยชน์ หรือสถานที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม และสถานที่ชุมนุม) แกนนำการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือพรรคการเมือง รวมถึงการรณรงค์ทางการเมือง ไม่ว่าจะระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติหรืออาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่นิยามไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ หรือเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือสัมปทานหรือร่างกฎหมายหรือการสนับสนุนอื่นใดที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง รณรงค์ หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ใน

พื้นที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่ใช่ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการกระทำการดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือ นักการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด นักการเมือง หรือกลุ่มทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใดทั้งทางการตรงและทางอ้อม
4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5. พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย แสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีได้ แต่ต้องไม่กระทบกับภาระหน้าที่และเวลา การปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาควรให้คำแนะนำแนวทางที่เหมาะสม และสมควรในการใช้สิทธิทางการเมืองดังกล่าว ตามสายการบังคับบัญชาของพนักงาน
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่งการ หรือโน้มน้าว ชี้นำ ใช้อำนาจโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือกระทำการด้วยวิธีใดที่ทำให้พนักงานและผู้ได้บังคับบัญชาเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร และก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียง) ในทุกกรณี

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ จะถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ และอาจมีความผิดตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

พลตรี 
(พิชิต รัตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร